
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ 

วันพุธที่  ๕  ตุลาคม   ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================= 

 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลณสรรค์  สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย์ อธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  รองประธานคนที่ ๑ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประณมพร  จ๋วงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เลขาธิการ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กําลัง  ชุมพลบัญชร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติกร  จามรดสุิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรี  เจียรนัยศิลาวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญยศ  ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๘. อาจารย์ ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจํารัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทียนไชย  ตันไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๐. อาจารย์ ธิติคม  พัวพนัสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์ นลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ์ สมบูรณ์ วิทยาลัยราชสุดา 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์  นินทจันทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๔. อาจารย์ ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๕. รองศาสตราจารย์ มยุนา  ศรีสุภนันต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ  ขจรปรดีานนท์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรนุช  หวังศุภชาติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรางคณา  ชิดช่วงชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 ๑๙. รองศาสตราจารย์ วิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๒๐. รองศาสตราจารย์ วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๒๑. อาจารย์ ศุภกฤต  โสภิกุล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๒๒. อาจารย์ สมมิตร  วงศ์บุญเนตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง  โควศวนนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๒๔. อาจารย์ เสรี  วรพงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๒๕. รองศาสตราจารย์ อรพินทร์  พิทักษ์มหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
 ๒๖. อาจารย์ เอกราช เกตวัลห์ สถาบันโภชนาการ 
        

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดวงพร  นะคาพันธุ์ชัย คณะเทคนิคการแพทย์   รองประธานคนที่ ๒ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประฤดา  สุริยันต์ คณะศิลปศาสตร์    รองเลขาธิการ  
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กําธร  ตันติวิทยาทันต์ สํานักงานอธิการบดี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
 ๔. อาจารย์ กาญจน์นภา  พงศ์พนรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติ 

 /๕. อาจารย์ จงดี .... 



 

 
 

๒ 

 ๕. อาจารย์ จงดี  โตอิ้ม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๖. รองศาสตราจารย์ จําลอง  อรุณเลิศอารีย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๘. อาจารย์ ธัชพงศ์  งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  เนตร  หงษ์ไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์  ตระกลูเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์ พรพิมล  ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภชัย  นาทะพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิงหนาท น้อมเนียน วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบําบัด 
 ๑๖. รองศาสตราจารย์ สเุทพ  ศิลปานันทกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๑๘. อาจารย์ สุรัติ  ประพัฒน์รังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
 ๑๙. อาจารย์ โสฬส  ศิริไสย์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๒๐. อาจารย์ หอม  พรมอ่อน วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๒๑. อาจารย์ อนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 
 ๒๒. อาจารย์ อิทธิพล  ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจ้าหน้าท่ีงานสภาคณาจารย์ 
 ๒. นางพัชญา  วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าท่ีงานสภาคณาจารย์ 
 ๓. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค์ เจ้าหน้าท่ีงานสภาคณาจารย์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลณสรรค์ สายขุน ประธานสภาคณาจารย์ ทําหน้าท่ีประธานที่ประชุม ได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  ๑.๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
   ประธานแจ้งว่า ปอมท. กําหนดประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ ในวันที่ ๘-๙ ตุลาคม 
๒๕๕๔ ณ ณ ห้องอุบลชาติ ชั้น ๓ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งนี้จะมีการ
เลือกตั้งประธาน ปอมท. และกรรมการบริหารชุดใหม่ เนื่องจากชุดเก่าจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
  ๑.๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล/การประชุมคณบดี 
   ประธานแจ้งว่า มีสาระสําคัญจากการประชุมกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล/การประชุม
คณบดี สรุปได้ดังนี้ 
    ๑) มีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 /๒) มหาวิทยาลัย .... 



 

 
 

๓ 

    ๒) มหาวิทยาลัยกําหนดวันขอเปลี่ยนสถานภาพของบุคลากรจากข้าราชการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประจําปี ๒๕๕๕ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
   ๓) มีการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู ซ่ึงเป็นกิจกรรมต้นแบบ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน 
  ๑.๑.๓ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔๕๒ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ 
   ประธาน แจ้งว่า สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๕๒ วันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารย์ที่เข้าประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ วันที่ ๗ กันยายน 
๒๕๕๔ 

 ประธานแจ้งว่า ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ มีสมาชิก
มาประชุม จํานวน ๒๙ คน ไม่มาประชุม ๑๙ คน จํานวนสมาชิกท่ีมาประชุมคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๒ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๓ การเลือกต้ังสมาชิกสภาคณาจารย์ 
  ประธานแจ้งว่า การดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ได้เสร็จสิ้นแล้ว จะประกาศผลการเลือกตั้งฯ 
อย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้ท่ีได้รับการเลือกตั้งทั้งประเภทผู้แทนท่ัวไป และประเภทผู้แทนส่วนงาน 
ผู้สนใจสามารถตรวจสอบผลคะแนนการเลือกตั้งได้ท่ีห้อง ๕๓๐ สํานักงานอธกิารบดี 
  สมาชิกให้ความเห็นว่า การดําเนินการเลือกตั้ง โดยเฉพาะประเภทผู้แทนท่ัวไป ท่ีมีการเลือกตั้งทั้ง
มหาวิทยาลัย มีขั้นตอนการดําเนินการ ใช้เวลา และทรัพยากรมาก จึงขอตั้งข้อสังเกตดังนี้ 
  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไปลาออกหรือขาดคุณสมบัติ เช่น เกษียณอายุ หรือ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ควรเลื่อนผู้ท่ีอยู่ในลําดับถัดไปขึ้นมาเป็นสมาชิกแทน หรือหากจํานวนสมาชิกประเภทผู้แทนทั่วไป
เหลือมากกว่ากึ่งหนึ่ง ก็ไม่จําเป็นต้องเลือกตั้งซ่อม 
  ประธานเสนอให้สมาชิกนําข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณาแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภา
คณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการประชุมสภาคณาจารย์ชุดใหม่เนื่องจากชุดนี้จะหมดวาระในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงไม่สามารถ
ดําเนินการได้ทัน 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๔ ผลการสรรหาอธิการบดี 
  ประธานแจ้งว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๕๒ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ท่ีประชุมมีมติ
รับรอง ศาสตราจารย์ รัชตะ รัชตะนาวิน เป็นอธิการบดี ซ่ึงที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
เกี่ยวกับขบวนการสรรหาที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของประชาคมส่วนใหญ่ เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
สรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดให้กรรมการสรรหา เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัยได้ไม่เกิน 
๓ ชื่อ กรรมการสรรหาฯ ชุดนี้มีมติให้เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีเพียงชื่อเดียว ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงได้เสนอ
ให้มีการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี ใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 
  ๑) ในกรณีท่ีกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ ก็ให้กรรมการสรรหาฯ เสนอชื่อต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยได้เพียง ๑ ชื่อ แต่หากกรรมการสรรหามีความเห็นไม่เป็นเอกฉันท์ ให้เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีต่อ
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามความเหมาะสม อาจจะเป็น ๒-๓ ชื่อ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับการสรรหาแต่ละครั้ง  

 /๒) เพื่อป้องกัน .... 



 

 
 

๔ 

  ๒) เพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อความโปร่งใสในการสรรหาอธิการบดี กรรมการสรรหาฯ 
ไม่ควรรับตําแหน่งบริหารในทีมบริหารมหาวิทยาลัยชุดต่อไป 

  ท่ีประชุมได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดีอย่างกว้างขวาง อาทิ ๑) การเสนอวิสัยทัศน์
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ควรเสนอต่อประชาคม ไม่ควรเสนอต่อกรรมการสรรหาฯ เพียง ๑๐ ท่านเท่านั้น ๒) ปัญหาการสรรหามีใน
ทุกระบบ ต้ังแต่การสรรหาหัวหน้าภาค คณบดี ไปจนถึงอธิการบดี จึงควรกําหนดเกณฑ์และวิธีการให้ชัดเจนมากข้ึน เช่น คะแนนท่ี
ได้จากการเสนอชื่อ คะแนนจากการสัมภาษณ์  คะแนนจากกรรมการสรรหา ควรจะแบ่งอย่างไร และวิธีการคัดเลือกที่ชัดเจนควรจะ
ดําเนินการอย่างไร เป็นต้น ๓) ไม่ว่าระบบจะออกมาดีอย่างไร แต่หากคนใช้ระบบไม่โปร่งใส ปัญหาก็เกิดขึ้นได้เสมอ อย่างไรก็ตาม 
หากพบข้อบกพร่องในการดําเนินการที่ผ่านมาก็ควรดําเนินการแก้ไข เพื่อให้การดําเนินการครั้งต่อไปบกพร่องน้อยลง 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ ประชุมเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ ประชุมเมื่อ
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ การรายงานการดําเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

      ๓.๑.๑ กรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล  

       อาจารย์ ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล และผู้แทน
สภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
                              ๓.๑.๒ กรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  
  รองศาสตราจารย์ อธิป ลิขิตลิลิต ประธานกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และ
บุคลากร แจ้งว่าได้ดําเนินการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาในวาระที่ ๔.๑  

 ๓.๑.๓ กรรมการฝ่ายวิชาการ และอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหน่งทางวิชาการ        
      รองศาสตราจารย์ วิไล  หนุนภักดี ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ และผู้แทนสภาคณาจารย์ใน

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหน่งทางวิชาการ แจ้งว่า มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และกล่าวเสริมว่า 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ออกประกาศฯ ฉบับใหม่ อนุญาตให้แต่ละสถาบันใช้ Reader ท่ีเป็นบุคลากรของ
สถาบันที่เกษียณอายุราชการได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการทราบว่าใครเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถอ่านผลงาน
ของตนได้ก็สามารถชื่อ Reader ให้กรรมการพิจารณาได้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณา  

 ประธานฯ แจ้งว่า ทราบมาว่ามีอาจารย์หลายท่านในมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีผลงานทางศิลปะท่ี
ได้รับการจดสิทธิบัตรจํานวนมาก แต่อาจารย์เหล่านั้นไม่ทราบว่าสามารถนําผลงานไปขอตําแหน่งทางวิชาการได้ จึงขอฝาก
กรรมการฝ่ายวิชาการหาแนวทางในการให้ความรู้แก่อาจารย์กลุ่มนี้ด้วย 

 
 
  /๓.๑.๔ กรรมการ .... 



 

 
 

๕ 

๓.๑.๔ กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์  นินทจันทร์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทน

สภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งว่า จะมีการประชุมกรรมการบริหารฝ่ายกิจการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
  เลขาธิการฝากข้อร้องเรียนจากนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี ๑ ในวิชา มมศท. ว่า E-learning ท่ี
นักศึกษาเคยใช้บริการได้ในทุกสถานที่ เช่น ท่ีหอพัก ได้ถูกยกเลิกหรือตัดสัญญาณไป โดยกําหนดให้ใช้ได้เฉพาะในพื้นที่ห้องสมุดท่ี
จดัคอมพิวเตอร์ให้ ๕๐ เครื่องเท่านั้น ด้วยเหตุผลเพื่อป้องกันนักศึกษาไม่เข้าเรียนในห้องแต่ชอบเรียนผ่าน  E-learning ซ่ึงไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยท่ีมีบริการ E-learning เพื่อการเรียนซํ้ากรณีไม่เข้าใจหรือตามไม่ทัน แต่เหตุผลการป้องกันนักศึกษา
เหล่านั้นเป็นการทําให้นักศึกษาท่ีต้ังใจเรียนเสียโอกาสในการเรียนผ่าน E-learning เพื่อการทบทวน เนื่องจากต้องรอคิวการใช้
คอมพิวเตอร์นานมากและไม่ทันกับเวลาท่ีห้องสมุดเปิดให้บริการ เฉพาะสัดส่วนของคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการกับจํานวนนักศึกษาชั้น
ปีท่ี ๑ นั้นต่างกันอย่างมาก ดังนั้นจึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการส่งสัญญาณ E-learning ให้กลับมาใช้ได้ในทุกสถานท่ี
เหมือนเดิม เพื่อนักศึกษาสามารถเรียนผ่าน E-learning ได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนในทุกเวลาและสถานที่ 
                              ๓.๑.๕ กรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย   
 อาจารย์ ธัชพงศ์ งามอุโฆษ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลาประชุม 
                    ๓.๑.๖ กรรมการฝ่ายสวสัดิการและสิทธิประโยชน์   
 อาจารย์ เอกราช เกตวัลห์ ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ แจ้งว่า ยังไม่มี
การประชุม แต่รับข้อเสนอแนะจากที่ประชุมครั้งที่แล้วและได้ทําบันทึกถึงอธิการบดีเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาลว่าขอให้
พิจารณาเกี่ยวกับการจัดช่องทางพิเศษ (fast track) ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยด้วย 

๓.๑.๗ กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
          รองศาสตราจารย์ วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง

ทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า มีการพิจารณาเรื่องปลดออกของพนักงานมหาวิทยาลัย ๒ คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวม
ข้อเท็จจริง ซ่ึงจะมีการประชุมในสัปดาห์หน้า 

 ประธานสภาคณาจารย์แจ้งว่าการปลดบุคลากรออก  เกี่ยวข้องกับกรรมการจรรยาบรรณและ
วินัยของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย โดยกรรมการจรรยาบรรณและวินัยจะต้องทําการกลั่นกรองอีกครั้งหนึ่งก่อนส่งเรื่องไปยังอธิการบดี 
และอธิการบดีต้องส่งเรื่องต่อไปยัง สกอ. หากบุคลากรไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ ซ่ึงที่ผ่านมามีเพียง ๒-๓ รายที่
สกอ. ให้กลับมารับราชการต่อไป  

 สมาชิกสอบถามเกี่ยวกับการ duplicate หรือ plagiarism ผลงานทางวิชาการว่าในอดีตเป็นการ
เรียกผู้กระทําผิดมาตักเตือน ไม่ทราบว่าปัจจุบันได้มีข้อกําหนดความผิดไว้หรือไม่ และกรณี ethics ก็เช่นเดียวกัน หากไม่มีการขอ
จริยธรรมวิจัยในคน ได้มีการกําหนดความผิดไว้หรือไม่  

 รองศาสตราจารย์ วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ ชี้แจงว่า กรณี self-plagiarism ยังไม่มีข้อกําหนด
ความผิดท่ีชัดเจน แต่กรณี plagiarism ผลงานของผู้อื่นมีข้อกําหนดว่าเป็นความผิดร้ายแรง ซ่ึงบางมหาวิทยาลัยให้บุคลากรนั้นออก
จากราชการไปแล้ว อย่างไรก็ตามความผิดนี้ หากเป็นข้าราชการก็ต้องเชื่อมโยงกับระเบียบอื่นๆ ของข้าราชการ แต่หากเป็น
พนักงานก็ต้องเชื่อมโยงกับระเบียบอื่นๆ ของพนักงานด้วย และที่ผ่านมาการพิจารณาความผิดเกี่ยวกับ plagiarism ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลทําได้ช้ามาก มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานดูแลเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ และควรนํา software ท่ีชื่อ turn it in มา
ใช้ตรวจสอบ plagiarism เนื่องจากเป็น software ท่ีพัฒนาขึ้นในมหาวิทยาลัยและมีคุณภาพดีกว่า dejavu ซ่ึงมีข้อจํากัดท่ีไม่
สามารถตรวจสอบ pdf ไฟล์ได้ 

 

 /๓.๑.๘ กรรมการ .... 



 

 
 

๖ 

๓.๑.๘ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เนตร  หงษ์ไกรเลิศ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ลาประชุม 
๓.๑.๙ กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
 ประธานแจ้งว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
๓.๑.๑๐ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   
            อาจารย์ เอกราช เกตวัลห์ แจ้งว่า ได้เข้าประชุมคณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยแทน 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วรากร เจริญสุข โดยมีข้อสรุปจากการประชุม ดังนี้  
 นักศึกษาได้นํารถจักรยานไปจอดไว้บริเวณทางเดินเข้าห้องสมุดท้ังสองฝั่ง ทําให้ทางเดินคับแคบ

หอสมุดฯ จึงได้เสนอให้มีการติดประกาศให้นักศึกษาจอดรถจักรยานได้เพียงฝั่งเดียว  
 และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ สําหรับปัญหาอุบัติเหตุบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนั้น ได้เสนอให้ติด

แถบขรุขระบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเพื่อให้รถชะลอความเร็วและขอให้ติดป้ายจํากัดความเร็วด้วย นอกจากนี้ได้ขอให้มีการติดต้ัง
กล้องวงจรปิดบริเวณสะพานลอย และทํารั้วเป็นแนวยาวบริเวณเกาะกลางหน้ามหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันนักศึกษาข้ามถนนโดยไม่ใช้
สะพานลอย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบางเรื่องเกี่ยวข้องกบัเทศบาลและกรมทางหลวง จึงอาจจําเป็นต้องเชิญตัวแทนจากเทศบาลและ
กรมทางหลวงเข้าร่วมประชุมด้วย 

 สมาชิกฝากข้อเสนอเพิ่มเติมคือ พื้นถนนบริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยด้านหอประชุมใหญ่ 
ขรุขระมาก ขอให้แก้ไขด้วย 

๓.๑.๑๑ คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา   
 อาจารย์ นลิน อารียา ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ 

ศาลายา แจ้งว่า ไม่มีการประชุม แต่หลังจาก รองศาสตราจารย์ศิริพร ธิติเลิศเดชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์ มา
ชี้แจงและรับข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภาอาจารย์เกี่ยวกับปัญหาของผู้พักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัยแล้ว ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ  
อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ฝ่ายเลขาสภาคณาจารย์แจ้งว่า ได้ติดตามเรื่องแล้ว และทราบว่าผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์ได้ทํา
บันทึกถึงอธิการบดีเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นแล้ว และอธิการบดีได้ส่งเรื่องต่อไปยังรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์แล้ว 
ประธานฯ รับจะดําเนินการติดตามความคืบหน้ามาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบต่อไป 

๓.๑.๑๒ กรรมการมาตรฐานร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการมาตรฐาน
ร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจ้งว่า ในเดือนนี้ยังไม่มีการประชุม 
 สมาชิกฝากข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
 ๑) ท่ีเก็บภาชนะคับแคบ เป็นซอกหลืบ ไม่มีท่ีวางแก้วก่อน ทําให้การเขี่ยเศษอาหารทําได้ยาก 
และกระเด็นไปโดนคนอื่น คนพิการทําได้ลําบาก และแถวยาวมาก ทําให้เสียเวลารอคอยนาน 
 ๒) ทางเดินขรุขระ ทําให้สุภาพสตรีเดินลําบาก และไม่แน่ใจว่าคนพิการจะเดินได้หรือไม่ 
 ๓) มีการนําอาหารหมดอายุมาวางขาย 
 ๔) โต๊ะและเก้าอี้สําหรับนั่งรับประทานอาหารไม่เพียงพอ 
 ๕) ท่ีกั้นระเบียงชั้น ๔ ตํ่ามาก เป็นอันตรายต่อนักศึกษา 
 ๖) ฝนสาดเข้าไปในโรงอาหาร 
 สมาชิกแจ้งว่า ปีการศึกษานี้มี นักศึกษารายวิชา มมศท. ๑๐๑ จะทําโครงงานเกี่ยวกับการ
รณรงค์ให้ผู้ท่ีรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว รีบลุก เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามานั่งรับประทานอาหารแทน และสมาชิกเสนอเพิ่มเติม
ขอให้นักศึกษาทําโครงการเล็กๆ เกี่ยวกับปัญหาในโรงอาหาร พร้อมทั้งเสนอวิธีแก้ปัญหาด้วย 

 /ผู้ช่วยศาสตราจารย ์.... 



 

 
 

๗ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการฯเคยเสนอให้ใช้
ระบบสายพานลําเลียงจานเข้าไปในห้องล้างจานโดยตรง แต่ผู้รับผิดชอบไม่เลือกใช้วิธีท่ีคณะกรรมการฯเสนอไป ส่วนข้อเสนอแนะ
ของสมาชิกสภาคณาจารย์ท้ังหมดที่ฝากไว้จะได้นําไปแจ้งให้ผู้รับผิดชอบดูแลโรงอาหารทราบต่อไป 

๓.๑.๑๓ กรรมการดําเนินงานสํานักพิมพ์มหาวิทยาลยัมหิดล   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
ดําเนินงานสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 
๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
   ๔.๑ ผลการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี ๒๕๕๔   
  รองศาสตราจารย์ อธิป ลิขิตลิลิต ประธานกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร ชี้แจง
ว่า ได้นําข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภาคณาจารย์ครั้งที่แล้ว ไปปรับวิธีการคิดคะแนน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นอาจารย์ตัวอย่าง 
 สําหรับปีนี้มีส่วนงานต่างๆ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกฯ ท้ังหมด ๘ คน มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
อาจารย์ตัวอย่าง จํานวน ๖ คน ดังนี้ 
 ๑.  ศาสตราจารย์ นพ.ปกิต  วิชยานนท์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ภัทรวดี  ลีลาทวีวุฒิ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 ๓.  ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี  ปิยะจตุรวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.วิภา  ธนาชาติเวทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 ๕.  รองศาสตราจารย์ นพ.วิวัฒน์ ตปนียโอฬาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอี่ยม  ทองดี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 อนึ่ง ท่ีประชุมต้ังข้อสังเกตว่า แต่ละปีมีส่วนงานเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่าง
น้อยมาก เช่น ปีนี้มีเพียง ๘ ส่วนงาน จึงควรหามาตรการจูงใจให้ส่วนงานเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างให้
มากขึ้น ซ่ึงมีสมาชิกเสนอว่า การเสนอชื่อเข้ามานั้น ผู้ถูกเสนอชื่อต้องกรอกเอกสารจํานวนมาก ทําให้อาจารย์ในหลายส่วนงานสละ
สิทธ์ิ ดังนั้น หากเป็นไปได้ในปีหน้า ประธานสภาคณาจารย์ควรทําบันทึกถึงคณบดีขอความอนุเคราะห์สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการ
เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายการศึกษา หรืออื่นๆ ช่วยกรอกข้อมูลให้อาจารย์ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระอาจารย์ท่ีถูกเสนอชื่อ 
นอกจากนี้ เกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง ควรจะได้มีการนําเสนอในที่ประชุมสภาคณาจารย์ก่อน เพื่อสมาชิกจะได้ร่วมกันให้
ข้อเสนอแนะเกณฑ์การคัดเลือกที่เหมาะสม 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองทั้ง ๖ คน ตามท่ีกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และ
บุคลากรเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่นๆ   
   ๕.๑ ปัญหาน้ําท่วมและแนวทางการช่วยเหลือ   
 อาจารย์ นลิน อารียา เสนอว่าสภาคณาจารย์ควรมีบทบาทในการผลักดันมหาวิทยาลัยมหิดลให้แก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมอย่างไรบ้าง การบริจาคแค่เงินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนคาดหวัง สมาชิกได้อภิปรายเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง สรุปได้
ดังนี้ 
 - หลายคณะได้รวบรวมเงินไปบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป 

 /- คณะสัตวแพทยศาสตร์ .... 



 

 
 

๘ 

 - คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีการเปิดรับบริจาคเงินและอาหารสัตว์ เพื่อนําไปช่วยสัตว์ท่ีได้รับผลกระทบ 
 - ควรจะมีการทําวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการน้ํา เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว ในการนี้สมาชิกจากคณะ
สิ่งแวดล้อมแจ้งว่า คณะสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการเรื่องนี้อยู่แล้ว โดยการสร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ํา เช่น กรมชล
ประธาน กรมทรัพยากรน้ํา  
 - มหาวิทยาลัยมหิดลควรให้ความช่วยเหลือเชิงวิชาการ เช่น การทําสูตรอาหารใส่ในถุงยังชีพที่มี
สารอาหารครบถ้วน โดยอาจเป็นคณะสาธารณะสุขหรือสถาบันโภชนาการ หรือการทําถุงยาเฉพาะกิจท่ีมียาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากน้ําท่วม โดยคณะแพทย์ เป็นต้น 
 - ขณะนี้ประชาชนมีปัญหาท้ังทางด้านจิตใจและสุขภาพ มหาวิทยาลัยควรเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือ 
 - การดําเนินการบางอย่างอาจไม่ใช่บทบาทหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยมหิดล เช่นการทําอาหารไปแจกจ่าย 
เนื่องจากมีหน่วยงานอื่นที่ดําเนินการอยู่แล้ว และมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถเข้าถึงประชนได้เนื่องจากน้ําท่วมสูงมาก 
 - การให้ความช่วยเหลือเชิงวิชาการควรทําท้ังระยะสั้นและระยะยาว แต่การช่วยเหลือเฉพาะหน้า เช่น
การบริจาคเงินหรือสิ่งของเป็นเรื่องของจิตอาสาท่ีควรทําต่อไป 
 - ปัญหาน้ําเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปีเนื่องจาก climate change จึงควรทําวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ 
modeling ทางวิศวกรรมหรือคณิตศาสตร์ แต่ปัญหาคือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ในประเทศไทยมีน้อยมาก 
 - ควรมีการวางแผนจัดทําศูนย์รับผู้เดือดร้อนมาอาศัยจนกว่าน้ําจะลด เหมือนประเทศญี่ปุ่นที่อพยพ
ชาวบ้านไปอยู่ท่ีศูนย์ มีอาหารเข้าไปช่วยเหลือ มีแพทย์ และอื่นๆ เข้าไปเยียวยา จนกว่าปัญหาจะคลี่คลายจึงส่งกลับบ้าน ไม่ใช่
ปล่อยให้ประชาชนอาศัยอยู่บนถนนและได้รับความลําบาก 
 - มหาวิทยาลัยมหิดลมีส่วนร่วมแก้ปัญหาอยู่แล้ว แต่อาจต้องบูรณาการอีกมาก และในระยะยาวอาจต้อง
ต้ังกรรมการเฉพาะกิจเข้าไปร่วมดําเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ๕.๑ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย์ ครั้งต่อไป (เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของสมาชิกฯ ชุดปัจจุบัน) 

 ท่ีประชุมกําหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา 
๑๓ .๐๐-๑๖ .๐๐ น . ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ . นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 

 
         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประณมพร จ๋วงพานิช 
                                ผู้จดรายงานการประชุม                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


